

## VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

### **CÔNG VĂN số 6829/VPCP-CB ngày 14/12/2004 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng số lượng Công báo cấp cho xã, phường, thị trấn trong toàn quốc.**

Ngày 17/8/2004, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 4244/VPCP-CB gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 69/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành Công báo nước CHXHCNVN cho cấp xã, phường, thị trấn trong toàn quốc. Trên cơ sở kiến nghị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Từ ngày 01/01/2005, cấp thêm cho mỗi xã, phường, thị trấn trong toàn quốc 01 cuốn Công báo/kỳ và đặt tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã (đối với các xã, phường, thị trấn chưa có Điểm Bưu điện - Văn hóa thì đặt tại Nhà văn hóa xã, phường, thị trấn) nhằm tạo điều kiện cho nhân dân tìm hiểu và nắm vững pháp luật của Nhà nước. Giao cho UBND cấp xã trực tiếp quản lý và phối hợp với ngành bưu điện tổ chức việc khai thác, lưu giữ cuốn Công báo cấp thêm này.

2. Văn phòng Chính phủ thông báo cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập danh sách các xã, phường, thị

trấn trong cả nước được cấp Công báo từ năm 2005; dự trù kinh phí hàng năm để Bộ Tài chính cấp đảm bảo việc in và phát hành Công báo đầy đủ, kịp thời; Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm quản lý và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc cấp phát, quản lý và sử dụng Công báo của cấp xã trong toàn quốc.

3. Tổng Công ty Bưu chính viễn thông chịu trách nhiệm phát hành Công báo đến các xã, phường, thị trấn theo danh sách tổng hợp của Văn phòng Chính phủ. Mức phí phát hành là 18% giá in trên bìa.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN  
PHÒNG CHÍNH PHỦ

**Đoàn Mạnh Giao**

### **CÔNG VĂN số 7177/VPCP-CB ngày 31/12/2004 về việc cấp Công báo cho xã, phường, thị trấn trong toàn quốc.**

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam.

Thực hiện Quyết định số 69/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 và ý kiến của Thủ tướng

Chính phủ tại Thông báo số 6829/VPCP-CB ngày 14/12/2004 về việc cấp Công báo cho các xã, phường, thị trấn trong toàn quốc, từ 1/1/2005, Văn phòng Chính phủ sẽ cấp phát Công báo của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xuất bản ở Trung ương cho tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn quốc với số lượng là 2 cuốn/kỳ. Cụ thể như sau:

1. Mỗi xã, phường, thị trấn tiếp tục được cấp miễn phí 01 cuốn Công báo/kỳ theo Quyết định 69/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đặt tại "Tủ sách pháp luật" của xã, phường, thị trấn để cung cấp tư liệu cho cán bộ và nhân dân địa phương nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện pháp luật của Nhà nước.

2. Mỗi điểm Bưu điện - Văn hóa xã, phường, thị trấn được cấp miễn phí thêm 01 cuốn Công báo/kỳ theo Thông báo số 6829/VPCP-CB ngày 14/12/2004, cuốn Công báo này được đặt tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã, phường, thị trấn (nơi nào chưa có điểm Bưu điện - Văn hóa thì đặt tại Nhà văn hóa xã, phường, thị trấn) để cho nhân dân địa phương nghiên cứu, tìm hiểu và nắm vững pháp luật của Nhà nước.

3. Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức chuyển phát Công báo nói trên đến các xã, phường, thị trấn trong toàn quốc, chỉ đạo các điểm Bưu điện - Văn hóa xã tổ chức việc tuyên truyền, phục vụ nhân dân đến đọc, khai thác Công báo, bảo quản Công báo tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã, phường, thị trấn cho tốt. Hàng năm, các Điểm Bưu điện - Văn hóa có trách nhiệm chuyển giao lại Công báo

của năm trước cho Ủy ban nhân dân xã lưu giữ tại Văn phòng UBND theo quy định.

Khi phát Công báo, ngành Bưu điện sử dụng "Sổ giao nhận Công báo" và ký nhận của người có trách nhiệm nhận Công báo về "Tủ sách pháp luật", Điểm Bưu điện - Văn hóa xã hoặc Nhà văn hóa xã, phường, thị trấn với cơ quan bưu điện để đảm bảo Công báo được giao nhận đầy đủ, kịp thời.

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm quản lý, tổ chức cho cán bộ và nhân dân khai thác Công báo có hiệu quả và bảo quản, lưu giữ Công báo theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, xã, phường, thị trấn nào chưa được nhận hoặc nhận chưa đủ số lượng 2 cuốn Công báo/kỳ thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có văn bản đề nghị Bưu điện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, cấp phát cho đủ và kịp thời.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chỉ đạo các đơn vị bưu điện, Bưu chính và phát hành báo chí tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung trên. Hàng quý, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam có Báo cáo kết quả thực hiện lên Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN  
PHÒNG CHÍNH PHỦ

**Đoàn Mạnh Giao**